

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16



The Sixteenth National Software Contest (NSC 2014)

วันที่ 16 มกราคม 2557 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 The Sixteenth National Software Contest (NSC 2014) เป็นปีที่ 10 โดยจัดการแข่งขันในรอบภูมิภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ ระยอง ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี และในปีนี้ได้เปลี่ยนสถานที่การแข่งขัน เป็น หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการแข่งขันฯ ดังกล่าว



โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานด้านซอฟต์แวร์ โดยการสนับสนุนเงินทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการเขียนซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการสร้างเวทีการแข่งขัน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) / สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ส.ส.ส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ให้โอกาสจัดการแข่งขันขึ้น เพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันจะหาผู้ชนะเป็นตัวแทนจากภาคตะวันออก เข้าไปชิงชนะเลิศรอบสุดท้าย ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ICT-Expo 2014) กรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป

